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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
  

ประชุมเมื่อว ันพุธที่  24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ช ัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่  545  
สขุุมวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการบรษิทัฯ จ านวน 9 คน จากกรรมการทัง้คณะ 11 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 81.82 ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี้: 
 

1. กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายประกติ  ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

คา่ตอบแทน 

6. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 
คา่ตอบแทน 

7. นางปรยิา  จรีะพนัธุ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
8. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ 
9. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการ 
 

2. กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ                                                                   
1. Mr. Martin Jansen  กรรมการอสิระ                        
2. Mr. Philipp Hugo Gutsche  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน                      

                                                                                                                                                                                                                        
3. บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

1. นายธนิต  โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 
2. นางสาวภาวนิี  นิสสยัสขุ  ผูจ้ดัการตรวจสอบ 

 

4. ผูบ้รหิาร 
1. นายสราภสั  เทีย่งธรรม  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - ลูกคา้รายใหญ่ 
2. นางสาวเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้ว่ยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการ CFO 
3. นางสาวนิธนิาถ จนัทสรุสั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชที าหน้าทีส่มหุ์บญัช ี

 

5. อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  
นางรุง่ศร ี เจยีรนยัขจร  
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พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชมุ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.30 น. โดยไดแ้จ้ง
ต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกนั 24,953,670 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
12.5258 และโดยผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 44 ราย ถือหุ้นรวมกนั 64,214,638 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 32.2334 ดงันัน้ จึงมผีู้ถือหุ้น 
มาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รบัมอบฉันทะรวมจ านวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 89,168,308 หุ้น หรือร้อยละ 44.7592   
(บรษิทัฯ มผีูถ้ือหุ้น จ านวน 2,581 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 199,218,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   
ขอ้ 45. (ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45. ก าหนดให้ในการประชุมผูถ้ือหุ้นตอ้งมผีูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้น (ถ้าม)ี     
มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  
หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ) 

 

หมายเหตุ :  ภายหลงัเปิดการประชมุ มผีูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะทยอยเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึ้นเป็น 101 ราย ถือหุน้รวมกนั
ทัง้สิ้น 89,415,708 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 44.8833 โดยแบ่งออกเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 46 ราย ถือหุ้นรวมกนั 
25,011,346 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 12.5548 และโดยผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 55 ราย ถอืหุน้รวมกนั 64,404,362 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
32.3286    
 

กอ่นเริม่การพิจารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านทีเ่ขา้รว่มประชุม พรอ้มแนะน าคณะกรรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 
และหลงัจากนัน้ไดช้ีแ้จงถงึหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ : 

 

1. หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน  
 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง  
 ผูถ้ือหุ้นซึ่งมสี่วนได้เสยีในวาระใดไม่มสีิทธิลงมติในวาระนัน้ นอกจากกรณีออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้

กรรมการ 
2. วธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ  
 

 ในแต่ละวาระการประชุม หลงัจากชีแ้จงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผูถ้อืหุ้นลงมติแล้ว ประธานฯ จะถามที่
ประชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หรอืไม ่

 กรณีมผีูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหล้งคะแนนในใบลงคะแนนทีบ่รษิทัฯ  
ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้พรอ้มลงลายมอืชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมอืขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกบ็ใบลงคะแนนและ
น าไปบนัทกึการลงคะแนนต่อไป 

 เฉพาะวาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล โดยบรษิทัฯ จะขอเกบ็ใบลงคะแนนทัง้หมด ทัง้ที ่“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

3. การแจกบตัรลงคะแนน  
บรษิทัฯ จะแจกใบลงคะแนนใหแ้ก ่
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และ 
2. ผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ม้อบฉนัทะเลอืกขอ้ ก. ในหนงัสอืมอบฉนัทะ (ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมติ

แทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร) 
4. การนบัผลคะแนน  

1.    กรณี ไมม่ ี“ผูไ้มเ่หน็ดว้ย” และ ไมม่ ี“ผูง้ดออกเสยีง” ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์ 
2.    กรณี ม ี“ผูไ้มเ่หน็ดว้ย” หรอื ม ี“ผูง้ดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง หกัออก 

จากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และใหถ้ือวา่คะแนนทีเ่หลอืเป็น
คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย 
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3. ส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดตอ้งการกลบักอ่น หรอืไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุในวาระใด สามารถใชส้ทิธ ิ
ของท่านไดโ้ดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าที ่

4. ประธานฯ จะแจง้ผลของการนบัคะแนนในแต่วาระใหท้ีป่ระชมุทราบ 
5. สกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน 

 

1. นายอดลุย์  โฆษกจิจาเลศิ  ฝ่ายกฎหมาย 
2. นายภาคภมู ิ สขุสมวฒัน์  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง  

6. การซกัถามหรอืเสนอความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ 
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัไดส้อบถามในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ โดยขอใหย้กมอืขึ้นพรอ้มแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทีป่ระชมุทราบก่อนถามค าถาม เพื่อทีจ่ะได้
บนัทกึในรายงานการประชมุ  
 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มคี าถามไมต่รงกบัวาระการประชมุทีก่ าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในชว่งทา้ย
ของการประชมุ 

7. การใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุวา่ เพื่อเป็นการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั กอ่นการประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้นในแต่ละปี บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นโดยเฉพาะผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชมุและเสนอ
ชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

  

ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้นี้  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย http://www.setlink.set.or.th ถงึการน าหลกัเกณฑ์และวธิกีารเสนอวาระการประชมุ และการเสนอ
ชือ่บุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า เผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ http://www.haadthip.com ระหวา่ง
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งเมือ่ครบก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้ือหุน้เสนอวาระ
การประชมุและไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ในการประชมุวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 8 วาระ จงึเสนอทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามล าดบัวาระการประชมุ ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 ประธานฯ ไดน้ าเสนอส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 26 
เมษายน 2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย (1) ให้ที่ประชุมพิจารณา  
โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทึกไวถู้กตอ้งตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ 
 

 ทีป่ระชุมไดพ้ิจารณาและมมีติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,219,310 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

http://www.setlink.set.or.th/
http://www.haadthip.com/
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
  

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานปี 2561 ของบรษิทัฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้
จดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นในรูปแบบ CD - ROM พร้อมหนังสือเชญิประชุม ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย (2) โดยขอให้ พลตร ีพชัร  รตัตกุล 
กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สรปุถงึผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมาใหท้ีป่ระชมุทราบ  
  

 ก่อนรายงานถึงผลการด าเนินงานปี 2561 พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อ 
ทีป่ระชุมทราบถึงการจากไปของรอ้ยตร ีไพโรจน์ รตัตกลุ กรรมการผูจ้ดัการ ซึง่ท่านไดเ้สยีชวีติเมื่อปลายเดอืนธนัวาคม 2561 
ทีผ่า่นมา นบัเป็นความสญูเสยีคร ัง้ยิง่ใหญ่ส าหรบัพวกเราชาวหาดทพิย์ทุกคน เมือ่เกอืบ 50 ปีทีแ่ลว้ ท่านอดตีกรรมการผูจ้ดัการ 
ไดท้ าการบุกเบกิ ทุ่มเททัง้ชวีติและจิตใจในการที่จะน าพาบรษิทัเล็กๆ แห่งนี้ด้วยความยากล าบาก จนเติบโตเป็นหาดทิพย์ 
เชน่ในปัจจุบนัทีม่ผีูก้ล่าววา่เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต ้คณะผูบ้รหิารในปัจจุบนัใหค้ ามัน่วา่ จะด ารงความมุ่งหมายและด าเนินตาม
นโยบายที่ร ้อยตรี ไพโรจน์ รตัตกุล ไดว้างไว้ ไม่ว่าจะเป็นปรชัญาการท างานที่มีการผสมผสานระหว่างปรชัญาตะวนัออก 
และตะวันตกเข้าด้วยกนัในการบริหารจัดการ ไม่ว่าการด ารงไว้ซึ่งองค์กรที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
การสรา้งสรรคส์งัคมใหด้ขี ึน้ การชว่ยเหลอืสงัคมตามศกัยภาพทีห่าดทพิย์ท าได ้โดยจะด ารงไวแ้ละมุง่ม ัน่ปฏบิตัสิบืต่อไป 
   

 ใน 2561 ทีผ่่านมา จะเหน็วา่เป็นปีทีท่า้ทายของหาดทิพย์อกีปีหนึ่ง เริม่ตน้ดว้ยตน้ปีทางภาคใตม้ฝีนตกชกุ และมนี ้า
ท่วมหนักในบางพื้นที่ แต่สิ่งที่มีผลกระทบทางมหภาคกับเศรษฐกิจและธุรกิจในภาพรวม คือ การถดถอยของจ านวน
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากผลของสงครามการคา้ระหว่างจีนกบัอเมรกิาท าให้ค่าเงนิหยวนลดลง 
ประกอบกบัชว่งครึง่หลงัของปีมเีหตุการณ์อุบตัภิยัทางทะเลเรอืล่มทีจ่งัหวดัภเูกต็ เป็นเหตุนักท่องเทีย่วที่สว่นใหญ่เป็นชาวจีน
เสยีชวีติจ านวนมาก เป็นผลให้จ านวนนกัท่องชาวจนียิ่งลดลงไปอีก นอกจากนี้แล้วสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในเรือ่งของการ 
ฟ้ืนตวัยงัไม่มอีะไรดขีึ้นจากปีกอ่น เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรหลกัไมว่่าจะเป็นยางพาราหรอืปาล์มน ้ามนัยงัมรีาคาตกต ่า
อย่างต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว อีกทัง้ความมัน่ใจของผูบ้รโิภค (Consumers’ confidence) ยงัอยู่ในระดบัต ่าเนื่องจากความไม่
แน่นอนทางการเมอืง ซึง่ปัจจยัต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมานี้เป็นปัจจยัทีอ่ยู่เหนือการควบคมุ  
   

 ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2561 ปรากฏวา่บรษิทัฯ มกี าไรสุทธิ 249 ล้านบาท เทียบกบัผลการด าเนินงาน
ปี 2560 ทีม่กี าไรสทุธ ิ283 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานลดลง 34 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12 เนื่องจาก 

1. ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 52.3 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายและค่าใชจ้่ายในการกระจายสินคา้ ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 
ทีเ่พิ่มขึ้นนัน้ เนื่องมาจากในปี 2560 บรษิทัฯ ไมค่่อยมกีจิกรรมทางการตลาด เพราะเป็นปีที่คนไทยอยู่ในช่วง 
ไวอ้าลยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่9   

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรอืประมาณ 11% ทัง้นี้ เนื่องจากมกีารปรบัเพิ่มผลประโยชน์   
ตอบแทนเจา้หน้าที/่พนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดแรงงานในภาคใต ้และอกีส่วนหนึ่งคอืบรษิทัฯ มคีวาม
จ าเป็นทีต่อ้งจา้งบุคลากรทีม่ขีดีความสามารถและมทีกัษะในการบรหิารจดัการทีเ่ขา้กบัยุคปัจจุบนั และสามารถ
รองรบักบัธุรกจิทีเ่ราจะขยายในอนาคตได ้รวมถงึคา่ใชจ้่ายพนักงานทีเ่ขา้โครงการอาสาลาออก และสดุทา้ยเป็น
ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจ าหน่ายและค่าเสื่อมราคาในการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุน 
ในระบบ SAP ที่มีความจ าเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการของเราในปัจจุบนั (SAP Improvement and 
other assets)  

3. ตน้ทุนขายลดลง 27 ล้านบาท หรอืประมาณ 0.7% ทัง้นี้เนื่องจากการลดลงของราคาน ้าตาล และการปรบัสูตร
สนิคา้บางตวัใหใ้ชน้ ้าตาลในปรมิาณที่ลดลง นอกจากนัน้แลว้ยงัมกีารเพิม่ประสทิธภิาพในบางสายการผลิต เช่น 
การใช ้light - weighting can คอืใชก้ระป๋องอะลูมเินียมที่บางลงแต่ประสทิธภิาพเท่าเดมิ และการผลิตเพิ่มขึ้น
จากโรงงานที ่2 ส าหรบัผลติภณัฑช์นิดบรรจุขวด PET เป็นผลใหต้น้ทุนขายต่อหน่วยลดลง     
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 ในการรายงานผลการด าเนินงานครัง้นี้  พลตรี พัชร รตัตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้น าเสนอ  
slide 2-3 slide เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ไดเ้หน็ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ วา่มคีวามเป็นมาเป็นอย่างไร โดยให้ค าอธบิาย
วา่ธุรกจิโคคา - โคลา ถอืก าเนิดขึน้คร ัง้แรกในภาคใต้ตัง้แต่ปี 2512 ในนามของบรษิทั นครทพิย์ จ ากดั และหาดทิพย์ไดเ้ขา้ไป
ด าเนินกิจการต่อในปี 2517 จากภาพแสดงให้เห็นถึงอตัราความเจริญเติบโตของบริษทัฯ ที่โตขึ้นกว่า 50 เท่า จากปีแรกที ่
หาดทิพย์เขา้ไปด าเนินธุกจิในปี 2517 มยีอดขายเพียง 1 ลา้นลงั แต่ ณ ปัจจุบนัมยีอดขายกว่า 50 ลา้นลงั ซึ่งถา้คดิเป็นอตัรา
การเติบโตเฉลี่ย 10 ปี (Compounded Average Growth Rate หรอื CAGR) จะอยู่ที่ประมาณ 8.5% ต่อปี อตัราเจรญิเติบโต
ของบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วง 10 ปีหลงั ทัง้นี้เนื่องจากสถานภาพของตลาดเปลีย่นไป มชีอ่งทางการจ าหน่าย
เพิม่มากขึน้ และจากการเขา้มามบีทบาทของโมเดริน์เทรดโดยเริม่เขา้มามบีทบาทในปี 2547 - 2548 ถอืว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง      
ทีท่ าให้ธุรกจิของเราขยายตวัไดม้าก ทัง้นี้ อยากจะฝากทุกท่านให้ช่วยประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หมข่องบรษิทัฯ ทีไ่ดอ้อกมา 
ในปีที่แล้ว ตวัที่เด่นๆ คือ โค้กกระป๋องเล็ก (Mini Can : 180 ml.) ซึ่งเราออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภค
น ้าอัดลมในปรมิาณที่เหมาะสมกบัคนไทย เราจึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการในการ
บรโิภคในแต่ละเวลาและในแต่ละโอกาส โดยโคก้กระป๋องเล็กนี้ จะมทีัง้สูตรรสชาติดัง้เดมิ (ORIGINAL TASTE) และสูตรไม่มี
น ้าตาล (NO SUGAR) และอกีตวัหนึ่งคอื โคก้ขวด PET ขนาดบรรจุ 300 ml (Coca-Cola PET 300ml) ลกัษณะเป็นขวดป้อมๆ 
รูปลกัษณ์เหมอืนกบัที่มีจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่มีจ าหน่ายในกรุงเทพฯ และส าหรบัทางดา้นผลิตภณัฑ์ 
ไม่อดัลม กลุ่มธุรกจิโคคา - โคลา ในประเทศไทย ไดร้ว่มมอืกบัโครงการหลวงดอยค า (บรษิทั ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหารจ ากดั) 
ผลิตน ้าผลไมพ้รอ้มดืม่แบรนด์มนิิทเมด ม ี2 รสชาติ ไดแ้ก่ มนิิทเมด น ้ามะเขอืเทศผสมเนื้อสม้ และมนิิทเมด น ้าเสาวรสผสม
น ้าผึง้และมะนาว เพื่อตอบรบัเทรนดส์ขุภาพ  
 

 พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไดก้ล่าวเพิม่เตมิถงึกจิกรรมหลกัๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการ   
ในปีทีผ่า่นมา ดงันี้  

1. ไดล้งทุนในเครือ่งจกัรทีใ่ชผ้ลติเมด็พลาสตกิและฉีดเมด็พลาสตกิเป็นพรฟีอรม์ (Plastic Injection Machine) เป็น
เครือ่งที ่3 โดยตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยทีโ่รงงานพุนพนิ 

2. ใชร้ะบบการกระจายสินคา้ที่เป็นระบบพรเีซล (Pre - sell) ทดแทนระบบการเร่ขาย ณ วนันี้ระบบการกระจาย
สนิคา้เป็นแบบพรเีซล โดยสมบรูณ์แลว้ในทุกพื้นทีค่รบทัง้ 100% 

3. ดา้น Sales force optimization ปัจจุบนัเราไดน้ าระบบสารสนเทศเขา้มาพฒันาและชว่ยเหลอืในการท าธุรกจิของ
เราอย่างมาก ตัง้แต่การรบัออเดอร์สนิคา้ไปจนถงึการจดัเรยีงสนิคา้ จดัสนิคา้ขึน้รถ จดัลงคลงัสนิคา้ หรอืโกดงั
สนิคา้ (Warehouse) แทบจะเรยีกวา่เป็นระบบอตัโนมตัิ พนักงานขายเดมิทีใชก้ระดาษ 4 - 5 แผน่ ปัจจุบนัไม่
ตอ้งใชแ้ล้ว ทุกคนรบัออเดอรจ์ากแทบ็เลต็แล้วยงิตรงเขา้สว่นกลางของบรษิทัฯ และจากนัน้จะเป็นการบรหิาร
จดัการสนิคา้ขึน้รถ จดัสนิคา้ใหเ้ตม็คนัรถเพื่อชว่ยลดตน้ทุนคา่ขนสง่ต่อลงั และท าใหป้ระหยดัคา่ใชจ้่ายได ้

4. เริม่ขยายตวัในธุรกจิตู้กดที่ใสผ่ลิตภณัฑ์ (Vending Machine) น าไปตัง้ตามจุดที่มกีารสญัจรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์กลางการขนส่ง (Transportation Hub) แหล่งชุมชน แหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้น 
อย่างมากในปี 2562  

5. ไดป้รบัปรงุระบบ SAP ของเราเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่เดอืนมนีาคม 2561 
6. ปีทีแ่ลว้ตลาดของเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ในภาคใตน้ัน้มอีตัราการเตบิโต 2.5% แตปี่ 2560 เปรยีบเทยีบกบัปี  

2559 ตดิลบ 6% จะเห็นว่า 2 ปีทีผ่่านมาธุรกจิเครือ่งดื่มประเภทไมม่แีอลกอฮอล์ (non-alcohol ready-to-drink : 
NARTD) ค่อนข้างซบเซา และดขีึ้นในปี 2561 แต่ถ้าดูในประเภทของซอฟท์ดริ๊งค์ -0.3% และประเภทของ 
น ้าผลไม ้-5% ด้านการสรา้งรายไดข้องบริษทัฯ ในปี 2561 นัน้ ถ้าแยกเป็นแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส 1  
และ 2 มกีารเติบโตค่อนขา้งด ีส่วน 2 ไตรมาสหลงัไม่ด ีดงันัน้ ทัง้ปี 2561 รายไดข้องบรษิทัฯ เท่ากบั 5,700 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นประมาณ 1% (คือแทบจะไม่มีการเติบโต) มีก าไรข ัน้ต้น 1,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3%  
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มกี าไรสุทธิ 249 ล้านบาท หดตัวประมาณ 12% จากเหตุผลที่ได้เรียนให้ทราบตอนต้นแล้ว และส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 47 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 2%  

7. เป้าหมาย (outlook) ของปี 2562 นัน้ ค่อนขา้งมัน่ใจว่าน่าจะเป็นปีที่ดขีองหาดทิพย์ เนื่องจากว่าเราไดป้ฏบิตัิ
ตามแผนงานที่ไดว้างไวใ้น 2 - 3 ปีที่ผา่นมา และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ดา้น ฉะนัน้จงึน่าจะถึงเวลาที่
เราจะสามารถเก็บเกีย่วดอกผลจากการที่เราไดล้งทุนไป ซึ่งปีนี้บรษิทัฯ ไดต้ัง้เป้าหมายการเติบโตทางดา้น
ยอดขายที่เป็นลงัเพิ่มขึ้น 6% จากปี 2561 และการเติบโตด้านรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 7% แต่คงสญัญา
ไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าจะมอีะไรเกิดขึ้น แต่ขณะนี้ในไตรมาสแรก อากาศร้อนมากๆ ซึ่งเป็นผลดกีบัธุรกิจ
น ้าอดัลม แต่ภาคใต้นัน้มกัมเีหตุการณ์ทีเ่ราไมค่าดคดิทางดา้นภยัธรรมชาติเกดิขึ้นเสมอ ดงันัน้เหลอือกี 9 เดอืน  
จงึหวงัวา่จะไมม่อีะไรทีร่า้ยแรงเกดิขึ้น อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพื่อรบักบัทุกสถานการณ์ และ
หวงัว่าจะประสบความส าเรจ็ตามแผนงานที่ได้วางไว้ และตามที่ท่านเจ้าของบรษิทัฯ ไดม้อบความไวว้างใจ
ใหก้บับรษิทัฯ  

 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวรายงานเพิ่มเติมถึงเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รปัช ัน่ของ 
บริษัทฯ ว่า ปี 2561 ความเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Thai Private Sector 
Collective Action against Corruption (CAC) ไดค้รบก าหนดวาระการรบัรอง ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและยื่นแบบประเมนิตนเอง
ในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รปัช ัน่เพื่อขอต่ออายุใบรบัรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิฯ ไดม้มีตใิห้การรบัรองต่ออายุ
การเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติของบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 
ใบรบัรองดงักล่าวมอีายุ 3 ปี นบัจากวนัทีค่ณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัฯิ มมีตใิหก้ารรบัรองการเป็นสมาชกิ 

 

ปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้งเครอืขา่ยและลงนามเป็นแนวรว่มปฏิบตัเิพื่อต่อต้านทุจรติคอรร์ปัช ัน่ โดยบรษิทัฯ ไดม้ี
การประชุมผู้ประกอบการรถขนส่ง เพื่อรบัทราบนโยบายแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  และมีการ 
ลงนามรว่มเป็นเครอืขา่ย ทัง้นี้ มผีูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน 25 ราย นอกจากนี้ ในชว่งเทศกาลปีใหมท่ีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่ม
เป็นหนึ่งในนโยบายงดรบัและงดให้ของขวญั (No Gift Policy) ทัง้นี้ นโยบายดงักล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางต่อต้านคอร์รปัช ัน่
ตามที่รฐับาลไดป้ระกาศไวใ้นวนัต่อตา้นคอร์รปัช ัน่สากล (International Anti - Corruption Day) ซึ่งตรงกบัวนัที ่9 ธนัวาคมของ
ทุกปี รายละเอยีดของเรือ่งนี้ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 24 - 25       

 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้   
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2561 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2561 
และตามทีพ่ลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดส้รปุเสนอ 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 ประธานฯ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งงบการเงนิ
ดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้วว่า มคีวาม 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ดงัรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ในส่วนของ   
งบการเงนิ ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย (2) และตามทีไ่ดส้รปุสาระส าคญั
ของฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามตารางที่ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมหน้า 2 โดยประธานฯ ไดส้รุปให ้
ทีป่ระชมุทราบอกีคร ัง้หนึ่ง ดงันี้  
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                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 
รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

สนิทรพัย์รวม 4,757.80 4,431.51 
หนี้สนิรวม 2,045.52 2,021.20 
รายไดจ้ากการขาย 5,704.01 5,704.01 
รายไดร้วม 5,722.70 5,773.67 
ก าไรส าหรบัปี1/ 249.07 200.29 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 1.25 1.01 

 

1/ ก ำไรส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่
  

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ 
 

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,408,862 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
      
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 - 80 ของก าไรสุทธ ิ
ทีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบรษิทัฯ ไดก้ าหนด โดยพิจารณาจากก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม 
ของบรษิทัฯ แต่อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต 
 

 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบัปีส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่จ านวน 249.07  
ลา้นบาท หรอื 1.25 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จึงพจิารณาเหน็สมควรจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัรา
หุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้น 159,374,000 บาท ซึ่งบริษทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสบิแปดสตางค์) เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2561 
คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2561 อกีในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท (สีส่บิสองสตางค)์ โดยการจ่ายเงนิปันผลตามอตัราดงักล่าว
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ โดยมขีอ้มูลเปรยีบเทียบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงัตารางที่ปรากฏ           
ในหนงัสอืเชญิประชมุ หน้า 2 
  

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหว้นัศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้เพื่อสทิธิรบั
เงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัองัคารที ่21 พฤษภาคม 2562 
 

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท 
โดยไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท คงเหลือจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัปี 2561 อกีในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,408,862 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 21. ก าหนดใหก้รรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร ัง้ในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ กรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้ 
อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้ซึ่งกรรมการทีต่้องพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 มจี านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 

1.  นางยุพเรศ เทีย่งธรรม  กรรมการ  
2.  นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการ 

3.  Mr. Martin Jansen  กรรมการอสิระ   
  

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ  ได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่ าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
http://www.haadthip.com ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งเมือ่พ้นก าหนดเวลาดงักล่าวขา้งต้น 
ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน คือ  
นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นายด ารงรกัษ อภิบาลสวสัดิ ์และ Mr. Martin Jansen กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง    
เนื่องจากเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยงัไดพ้ิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจาก Mr. Martin Jansen  
เป็นกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระเป็นเวลาเกนิกวา่ 9 ปี แต่ดว้ยพจิารณาแล้วเหน็วา่ Mr. Martin Jansen ไดท้ า
หน้าทีก่รรมการโดยด ารงความเป็นกรรมการอสิระทัง้คณุสมบตัิและการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาทีด่ ารง
ต าแหน่งได้ให้ขอ้เสนอแนะ หรอืค าแนะน าอนัน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
พจิารณาอนุมตัใิห ้Mr. Martin Jansen กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระอกีวาระหนึ่ง  
 

ทัง้นี้ ประวตัิเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
อกีวาระหนึ่งเป็นรายบคุคลไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย (3) หน้า 22 - 24  

 

เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ ประธานฯ 
ขอให้ที่ประชุมออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้ทีล่งคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสยีง 

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง เป็นรายบคุคลดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้: 
 
 

file:///C:/Users/sudaluck/Downloads/%20http:/www.haadthip.com%20ตั้งแต่
file:///C:/Users/sudaluck/Downloads/%20http:/www.haadthip.com%20ตั้งแต่


 
 

18 
 

1. นางยุพเรศ เทีย่งธรรม 

 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,309,962 100,000 100 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.8880 0.1118 0.0001 0.0000 
  

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

2. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,309,962 100,000 100 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.8880 0.1118 0.0001 0.0000 

 

 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

3. MR. Martin Jansen 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,108,462 301,600 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.6627 0.3373 0.0000 0.0000 
       
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์      กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายประกติ  ประทปีะเสน   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม   กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

     พจิารณาคา่ตอบแทน 
6. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

     พจิารณาคา่ตอบแทน 
7. Mr. Martin Jansen   กรรมการอสิระ 
8. Mr. Philipp Hugo Gutsche   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
9. นางปรยิา  จรีะพนัธุ์   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

     คา่ตอบแทน  
10. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั   กรรมการ 

11. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์      กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 28 ก าหนดให้กรรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บริษทัฯ ตามที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  
ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนที่แน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์
และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด้ 
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผล
ประกอบการของบรษิทัฯ และหน้าที่ความรบัผดิชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคยีงไดก้บับรษิทั
จดทะเบียนที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและร ักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ  
ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแล้วเหน็ว่าอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 
ชุดย่อยในปัจจุบัน เป็นอัตราที่ เหมาะสม จึง เห็นควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ปี 2562  
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยในอตัราเดยีวกบัคา่ตอบแทนปี 2561 ดงันี้ 

 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 253,000.00 10,000.00 253,000.00 10,000.00 
กรรมการ 181,500.00 10,000.00 181,500.00 10,000.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 253,000.00 5,000.00 253,000.00 5,000.00 
กรรมการ 181,500.00 5,000.00 181,500.00 5,000.00 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 16,500.00 3,000.00 16,500.00 3,000.00 
และพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 11,000.00 3,000.00 11,000.00 3,000.00 

  

2. ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน : บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มกีารท าประกนัภยัความรบัผดิชอบของกรรมการจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ (Directors & Officers Liability Insurance) เพื่อคุม้ครองกรรมการเฉพาะกรณีถูกฟ้องรอ้งเนื่องจากการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

  

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,413,708 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58. ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชทีุกปี 
 

 นายประกติ ประทปีะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
คดัเลือกผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏบิตัิงานในปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระ 
ของผูส้อบบญัช ีจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพีเอ็มจี 
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เนื่องจากในปี 
ที่ผ่านมามผีลการปฏบิตัิงานเป็นที่น่าพอใจ มคีวามเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง 
ตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 
  

1. นายธนิต โอสถาเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155  หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็นปีที ่2)  
 

2. นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4195  หรอื 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 
 

3. นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6669 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 

 

ผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชชีดุเดยีวกบับรษิทัย่อย ไมม่คีวามสมัพนัธ์ และ/หรอืมสีว่นไดเ้สยี
กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
 

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
เป็นเงนิจ านวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบญัชปีี 2561 จ านวน 80,000 บาท หรอื
เพิม่ขึน้ 5.63% โดยไมม่คีา่บรกิารอื่น ดงันี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : บาท 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึน้ % 
1. คา่สอบบญัช ี(Audit Fee) 
    -  คา่สอบบญัชปีระจ าปีและรายไตรมาส 

 
1,500,000.00  

 
1,420,000.00  

 
80,000.00 

 
5.63 

2. คา่บรกิารอื่น ๆ (Non - Audit Fee) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - - 
    

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตัง้ นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที ่5155 หรอื นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย์ ผูส้อบบญัช ีรบัอนุญาตเลขที ่4195 หรอื นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์ ผูส้อบบญัช ีรบัอนุญาต
เลขที ่6669 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยไมม่คีา่บรกิารอื่นดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 89,415,308 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
      

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ไดอ้ย่างเต็มที่    
ซึง่ผูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 

 

นายภาคภูม ิ สุขสมวฒัน์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง :  สอบถาม 3 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
 

ค าถามขอ้ที ่1  :  จะมกีารปรบัคา่แรงเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดแรงงานในภาคใตทุ้กปีหรอืไม ่ (ในระดบัที่ 
อาจจะ Significant)  
ค าตอบ : การปรบัไม่ใช่จะต้องปรบัทุกปีต้องปรบัตามสภาวะของแรงงานในตลาดแรงงาน โดยจะเปรยีบเทียบกบั
อุตสาหกรรมเดยีวกนัแต่ตอ้งน าปัจจยัอื่นมาพจิารณาดว้ย เช่น เราเป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบรนด์ระดบัโลก พื้นทีท่ีบ่รหิารจดัการอยู่ใน 
14 จงัหวดัภาคใต้ มเีนื้อที ่7 หมืน่ตารางกโิลเมตร ซึง่พื้นที ่3 จงัหวดักเ็ป็นพื้นทีเ่สีย่งภยั การทีจ่ะหาคนมาท างานไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย 
คนที่มศีกัยภาพหรอืมคีวามสามารถกไ็ม่อยากลงไปท างานที่หาดใหญ่ บางทีตนเองจะมาแต่ครอบครวักห็่วงไม่ให้มาท างาน  
ซึ่งจรงิๆ แล้วจังหวดัสงขลาเงียบสงบไม่มอีะไร แมแ้ต่ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้เอง 14 ปีมาแล้วประชาชนปรบัตวัได้  
ถอืเป็นเรื่องปกต ิดงันัน้ จะมกีารปรบัคา่แรงให้สอดคล้องแน่นอนเพื่อให้แข่งขนัไดแ้ละไดบ้คุลากรที่ดมีคีวามสามารถ ส าหรบั  
ในปีนี้กฎหมายที่ก าลงัจะออกใหมเ่รือ่งเงนิชดเชยเกษยีณอายุทีเ่พิ่มจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ซึ่งจะมผีลกระทบกบับรษิทัฯ แต่
เรากไ็ดเ้ตรยีมการไวแ้ลว้ 
ค าถามขอ้ที ่2  : เกณฑ์ในการวดัความเหมาะสมของระดบัคา่จา้งในตลาดแรงงานภาคใตใ้ชข้อ้มลูจากแหล่งไหน 
ค าตอบ  : สว่นราชการไดจ้ดัท า benchmark กบับรษิทัอุตสาหกรรมใกลเ้คยีงและอุตสาหกรรมเดยีวกนั เป็นขอ้มลูทีเ่รา
น ามาใชว้เิคราะห์ 
ค าถามขอ้ที ่3  : ในสว่นของการจ้างคนทีม่คีวามสามารถเขา้มารว่มงานเพื่อรองรบัการขยายไปยงัธุรกจิใหมใ่นอนาคตรบกวน
สอบถามว่า “ธุรกจิใหมท่ีจ่ะขยายในอนาคต” คอือะไร 
ค าตอบ  : ธุรกจิของเรายงัคงเป็นธุรกจิเครื่องดืม่ซึง่เป็นผลติภณัฑโ์คคา - โคลา แมว้่าเราจะเป็นที่ 1 ในธุรกจิน ้าอดัลม
ในภาคใต ้มสี่วนแบ่งตลาด 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าดูในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์แล้วหาดทิพย์มแีชร์เพียง 20 กว่า
เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ดงันัน้แสดงว่าเรายงัมโีอกาสอีกมากที่จะขยายธุรกจิไปยงัเครื่องดื่มประเภทอื่นที่ไม่ใช่น ้าอดัลม จึงมคีวาม
จ าเป็นที่จะขยายตวัโดยต้องมบีุคลากรที่มคีวามสามารถ เพราะการขายเครื่องดื่มน ้าอัดลม ขายกาแฟ น ้าชา น ้ าผลไม ้หรือ
เครื่องดืม่ชูก าลงัตอ้งมคีนขายที่มคีวามเขา้ใจในสนิคา้เหล่านัน้อย่างแท้จรงิ ในสภาพปัจจุบนัทีธุ่รกจิมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลงทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ถา้เราไมเ่ตรยีมตวัตัง้แต่ตอนนี้เราจะไมส่ามารถ
ไปแขง่ขนักบัคนอื่นได ้ดงันัน้คนทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในชอ่งทางการขายใหม่ๆ  ซึง่ในอนาคตเป็นชอ่งทางการขายทีเ่กดิขึน้จาก
ปลายนิ้วมอืของคนบนโทรศพัท์มอืถือเหล่านี้เป็นต้น ดงันัน้เราตอ้งมคีนรุ่นใหมท่ี่มคีวามเขา้ใจตลาด เขา้ใจวา่ท าไมผูบ้รโิภค
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของเรา เราจึงจ าเป็นต้องมกีารพฒันาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เรายงัโฟกสัที่ธุรกจิเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภณัฑ์ของ   
โคคา - โคลา แต่เราจะมกีารขยายประเภท (Categories) ของสนิคา้ออกไปอีกมากมาย สุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลพนักงาน
อย่างด ีเหมาะสม เพยีงพอแลว้ ผลการท างานของพนกังานจะตอ้งดขีึน้ ถา้หากไมด่กีต็อ้งไดร้บัการพจิารณาต่อไป 
 

นายธนันท์  เอื้อศรินุิเคราะห์  ผูถ้อืหุ้นที่มาประชมุดว้ยตนเอง :  สอบถาม 5 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1  :  เรื่องการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 400 วนั มีการท าประมาณการว่าจะมีผลท าให้เพิ่มค่าใชจ้่าย
ประมาณเท่าใด  

ค าตอบ : มคีา่ใชจ้่ายประมาณ 53 ลา้นบาท 
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ค าถามขอ้ที ่2  : ปีนี้บรษิทัฯ คาดการณ์เรือ่งของราคาน ้าตาลวา่อย่างไรบา้ง 
ค าตอบ  :   เราได้รบัประโยชน์จากการลอยตัวราคาน ้ าตาล และเชื่อว่าจะยังคงได้รบัประโยชน์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
เนื่องจากซัพพลายของน ้ าตาลยงัมีมากอยู่ ยกเว้นว่าจะมอีุบตัิภยัเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ก็อาจจะมี
ผลกระทบ เมือ่ราคาน ้าตาลลอยตวั (float) แลว้ จะมผีลกระทบทัง้ขึน้ทัง้ลง แต่ ณ วนันี้เรายงัไดป้ระโยชน์อยู่ สว่นหนึ่งเราถูกหกั
ลบกนั (offset) ไปดว้ยราคาของน ้ามนัที่ท าให้เมด็พลาสติกมรีาคาแพง บรรจุภณัฑ์ที่เราใชเ้มด็พลาสติกเป็นสว่นใหญ่มตี้นทุน 
ทีส่งูขึน้ จงึไปหกัลบกนักบัเรือ่งการประหยดัของราคาน ้าตาล 
ค าถามขอ้ที ่3  :  เรือ่งของภาษคีวามหวาน  
ค าตอบ : จะเป็นไปตามเฟส ใน 2 ปีแรกรฐับาลใหร้ะยะเวลาในการปรบัตวั สว่นในปีที ่3 จะเริม่มผีลกระทบ ปีที ่4 และ
ปีที ่5 จะมผีลกระทบตามล าดบัขึ้นไป ทีผ่่านมาเราไดม้กีารปรบัสตูรสนิคา้ของเราบางตวับางยี่หอ้เพื่อใหม้กีารใชน้ ้าตาลน้อยลง
แต่ไม่ให้มีผลกระทบกบัรสชาติ ซึ่งเราต้องค่อยๆ ท าเพราะว่าผูบ้รโิภคไทยมีความคุ้นเคยกบัสนิคา้หลัก ไม่ว่าจะเป็น โค้ก 
แฟนตา้ สไปรท์ สิง่ทีท่ าจะตอ้งดูผลตอบรบัว่าเป็นอย่างไร ณ วนันี้เราท าทัง้ โคก้ แฟนตา้ สไปรท์ เชน่ โคคา - โคลา ม ี3 แบบ 
คอื รสชาติออรจิินลั (original taste) รสชาตอิอรจินิัล - น ้าตาลน้อยกวา่ (original taste - less sugar) น ้าตาลน้อยลงแต่รสชาติ
เหมอืนกนักบัแบบแรก และรสชาติออริจินัล - ไม่มนี ้าตาล (original taste - no sugar) เมื่อก่อนเรยีกว่า โคก้ ซีโร่ และ coke 
light ซึ่งมีรสชาติของเราเอง แล้วแต่ว่าผู้บริโภคจะเลือกดื่มแบบไหน และในปีนี้ยงัมตี ัวอื่นๆ ออกมาอีก แต่ขออนุญาตเป็น
ความลบัก่อนในช่วงนี้ เราไม่มกีารท าการประชาสมัพนัธ์แบบเชงิรุก (Proactive) แต่เราสามารถที่จะตอบอย่างโปร่งใสให้กบั
ผูบ้รโิภคและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีวา่เราท าอะไรอยู่  
ค าถามขอ้ที ่4  : สมมตุวิา่มรีฐับาลใหมก่ารขึน้คา่แรงข ัน้ต ่าเป็น 400 บาท หรอื 425 บาท จะสง่ผลกระทบระหวา่งผลประโยชน์
กบัคา่ใชจ้่ายของเราอย่างไรบา้ง 
ค าตอบ  :   ถ้าดูเฉพาะค่าใช้จ่ายอย่างเดียวโดยไม่ดูเรื่องความสามารถในการสร้างรายได้ก็คงไม่ได ้ถ้ารฐับาลออก
กฎหมายมาปรบัค่าแรงเพิ่มขึ้นย่อมมผีลกระทบโดยตรงกบับรษิทั แต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่าคนของเราจะไม่สามารถท างาน 
ได้หนักขึ้น สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น เราบริหารจัดการโดยให้มีการสร้างรายได้เพื่อน ามาทดแทนกับค่าใช้จ่ายในด้านคน  
เรื่องนี้ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไปก่อนเพราะตอนนี้ยงัไม่มรีฐับาลและเรายงัไม่ทราบว่ารฐับาลใหม่จะมนีโยบายออกมา
อย่างไร แต่ดว้ยหลกัการเดยีวกนัส าหรบัผูท้ี่มรีายไดน้้อยแล้วถา้ค่าแรงข ัน้ต ่าขึ้นกเ็ป็นสิ่งที่ดสี าหรบัคนไทย มนัเป็นเรื่องของ
ฝ่ายบรหิารที่จะต้องหารายไดเ้พิ่มที่จะดูแลในส่วนนี้เราจะท าอย่างไรให้มีรายไดเ้พิ่มมากขึ้นทุกปีเพื่อให้เกดิความเพียงพอ  
ในดา้นนี้ 
ค าถามขอ้ที ่5  : คา่ใชจ้่ายในการท าการตลาดของปีนี้จะลดลงหรอืไมเ่นื่องจากไมม่กีารแขง่ขนัฟุตบอลโลกแลว้ 
ค าตอบ  :   เราคงลงทุนพอสมควรเพราะเรื่องการตลาดเป็นเรื่องระยะยาวเราไม่ไดม้องเป็นปีต่อปี เรามอง 3 ปี 5 ปี  
และ10 ปีข้างหน้า การลงทุนในการสร้างความจงร ักภักดีต่อแบรนด์  (Brand Loyalty) การสร้างการร ับรู้แบรนด์ (Brand 
Awareness) หรอืความรูส้กึทีด่ตี่อหาดทิพย์ ความรูส้กึที่ดตี่อโคคา - โคลา นัน้ เป็นสิง่ที่ตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง เราตอ้งไปใหท้นั
กบักระแสของโลก ฉะนัน้การใชเ้งินจะต้องชดัเจน เจาะช่อง และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การใช้เงนิดา้นการตลาดคงต้อง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะวา่ถา้ไม่มคีวามตอ้งการสนิคา้ของเรา เราไม่สรา้งความต้องการ ธุรกจิของเรากไ็ม่ม ีการจะสรา้ง
ความต้องการไดก้อ็ยู่ที่การตลาด ท่านอาจจะเห็นแคมเปญล่าสุด “ยิ่งเปิดใจยิ่งใกล้กนั” จากที่ติดตามผลตอบรบัทางโซเชยีล 
มเีดีย หรอืทางสื่อต่างๆ กด็ ีมผีลตอบรบัอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อนันี้กเ็ป็นการที่เราอยากสร้างความสดชื่นหรือรอยยิ้มให้กบั
ผูบ้รโิภคสนิคา้ของเราโดยใชเ้ราเป็นสือ่กลาง 
 

นายณฐัพงษ์  เลศิชยัพฒันกลุ ผูถ้ือหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง :  สอบถาม 3 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบค าถามทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1  :  ท าไมเครือ่งดืม่ประเภทไมอ่ดัลมถงึไดไ้มค่อ่ยมคีวามเตบิโตมากนกัใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

ค าตอบ : เครื่องดื่มประเภทไมอ่ดัลม (Stills) ในปีทีแ่ล้วนัน้หลกัๆ ประกอบดว้ย น ้าดื่ม “น ้าทิพย์” น ้าผลไม ้“มนิิทเมด” 
และน ้าอื่นๆ รวมกนัแล้วประมาณ 7 - 8% ของธุรกจิของหาดทิพย์ ณ ปัจจุบนั อกี 90 กวา่เปอร์เซ็นต์ยงัเป็นเครื่องดืม่ประเภท
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อดัลมอยู่ เครื่องดื่ม Stills ยงัเป็นส่วนเล็กน้อยกวา่ 10% แต่ที่ผ่านมากม็กีารเตบิโต อย่างปีทีแ่ล้วในดา้นตวัเลขขาย (volume) 
โต 17% อนันี้อย่างที่ไดเ้รยีนว่าเป็นโอกาสของเรา ทางโคลา - โคลา เป็น total beverage company  หมายถึงว่ามเีครื่องดื่ม 
ทุกประเภททีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ไม่วา่จะเป็นน ้าอดัลม น ้าผลไม ้นม เครือ่งดืม่ชกู าลงั น ้าสมนุไพร
ฯลฯ มปีระมาณ 500 กว่าแบรนด์ที่ขายอยู่ทัว่โลก ดงันัน้มนัอยู่ที่ว่าเราพรอ้มเมื่อไหร่ที่จะน าสนิคา้ที่ประสบความส าเรจ็ที่อื่น 
มาขายในเมอืงไทย หรอืเราพรอ้มเมื่อไหร่ที่จะร่วมกบัโคคา - โคลาที่จะน านวตักรรมใหม่ๆ  ที่สรา้งขึ้นเองในประเทศนี้ภายใต้ 
แบรนด์ของโคก้ ภายใต้แบรนด์ที่จะสรา้งขึ้นใหม่มาขายในเมอืงไทย กจ็ะเห็นไดว้่านี่คอืโอกาสของเรา ณ ปัจจุบนัหาดทิพย์ 
มแีชร์แค่ 24% ใน NARTD เพราะฉะนัน้เรายงัมโีอกาสอีกกว่า 75% คอืโอกาสที่หาดทิพย์สามารถจะเติบโตต่อไปได ้อย่างที่
เรยีนให้ทราบวา่การขายน ้าประเภทอื่นๆ นอกจากน ้าอดัลมนัน้มนัไม่ไดใ้ชท้กัษะเดยีวกนั เราอาจจะเก่งในดา้นขายน ้าอดัลม   
เราเป็นผูน้ ามาตลอด 50 ปี ไม่เคยเป็นที่สองรองใคร แต่ในการไปขายสนิคา้อื่นๆ ทีไ่มใ่ชน่ ้าอดัลมมนัอาจจะเป็นคนละเกมสก์นั 
ดงันัน้เราจึงต้องมบีุคลากรที่มีความเข้าใจและมีความสามารถในการขายและกระจายสนิคา้เหล่านัน้ได้ จึงเป็นที่มาของการ
รองรบัเพื่อจะเขา้ไปสูธุ่รกจิเหล่านี้ในอนาคตได ้
ค าถามขอ้ที ่2  :  การแขง่ขนัในภาคใตใ้นตอนนี้และในอนาคตจะมกีารแขง่ขนัเพิม่ขึน้หรอืไม่  
ค าตอบ :  ดงัที่ทราบอยู่ว่าแชร์ของเราประมาณ 83% ที่เหลืออีก 10 กว่าเปอร์เซนต์เป็นพื้นที่ของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น    
สฟ้ีาทัง้ 2 ราย และสเีหลือง ถามว่าเรานิ่งนอนใจหรอืหยิง่หรอืไม ่เราไม่ไดน้ิ่งนอนใจ ตอ้งตื่นตวัอยู่เสมอเนื่องจากบรษิทัคู่แข่ง
ของเราเป็นบรษิทัใหญ่ ดงันัน้การทีเ่ขาจะต่อสูก้บัเราหรอืใชท้รพัยากรที่เขามจีากส่วนกลางไปสูท้างภาคใต้นัน้สามารถท าได้
ตลอดเวลา การแข่งขนัยงัคงเป็นไปอย่างรุนแรงถึงแมว้่าเราจะยงัท าธุรกจิในภาคใต้ การแข่งขนัดูภาพรวมของทัง้ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลางขอ้มูลข่าวสารธุรกจิทุกอย่าง การต่อสูใ้นกรุงเทพฯ มผีลต่อภมูภิาคอย่างหลีกเลีย่ง
ไมไ่ด ้(Trickle Down Effect) ถา้เขาสูก้นัย่อมมผีลกระทบกบัเราอย่างแน่นอน ฉะนัน้การแขง่ขนัยงัรุนแรงต่อไป แต่กลยุทธ์ของ
เราคอืเราจะไม่ไปร่วมลดราคาถล่มทลาย แย่งลูกคา้ดว้ยการลดราคา แบบนัน้คอืสุดท้ายทุกคนตายหมด ต้องให้ขอ้เสนออื่นๆ  
ทีเ่พิ่มมลูคา่ เราตอ้งสรา้งความต้องการจากการใชก้ารตลาดที่เหมาะสมเพื่อสรา้งความตอ้งการในสนิคา้ของเรา นัน่เป็นกลยุทธ
หรอืยุทธศาสตรท์ีเ่ราตอ้งด าเนินต่อไป 
ค าถามขอ้ที ่3  :  บริษัทเรามีนโยบายอย่างไรที่จะเพิ่มการท าก าไร (profitability) เช่น จะเป็นการลด cost หรือเพิ่มก าลัง    
การผลติ (capacity)  

ค าตอบ :  ผมขอตอบแบบรวมกนัว่าในที่สุดอยู่ที่คน ขีดความสามารถของคนเป็นปัจจยัหลกัที่จะท าให้ธุรกจิของเรา
กา้วหน้าไปไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้เราจะเน้นไปในดา้นการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามเขา้ใจ มขีดีความสามารถที่เหมาะสมกบัธุรกจิ
ที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีขา้งหน้า ถามว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิง่ส าคญัหรอืไม่ มคีวามส าคญัต้องท าอย่างต่อเนื่องอย่าง
แน่นอน แต่ไม่ใชไ่มส่นใจอะไรเลยตดัค่าใชจ้่ายหมดเพราะในทีสุ่ดเราอาจตอ้งกลบัมาเสยีเงนิมากกวา่ที่มนัควรจะเป็น เช่น ตดั
คา่ใชจ้่ายบางตวัที่มผีลกระทบกบัการปฏบิตัิงานแลว้ในที่สดุเราต้องมาเพิม่มนัมากขึ้นกวา่ที่ควรจะเป็น ดงันัน้การตดัค่าใชจ้่าย
ท าได้ในระดบัหนึ่ง เราต้องเน้นไปที่การสร้างรายได้ สรา้งยอดขาย เพื่อให้ยอดขายที่เติบโตมานัน้มีเพียงพอต่อการใชจ้่าย       
ทีเ่กดิขึน้ 
 

นางสาวพจนรนิทร ์แกว้มณี ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง :  ไดส้อบถามว่าเครือ่งดืม่มกีารผลติออกมามากมาย การแขง่ขนั
คอ่นขา้งสงู ถา้โคก้มเีปอรเ์ซน็ต์การขายมากทีสุ่ด จะมแีนวโน้มทีจ่ะผลติรสชาตใิหม่ๆ  ในสิง่ทีข่ายดอียู่แลว้ เชน่ ในประเทศญีปุ่่ น 
มีโค้กรสพีช รสเชอรรี่ อื่นๆ มากมาย แล้วเวลาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่ นค่อนข้างชื่นชอบรสชาติใหม่ๆ และซื้อน ากลับมา  
ประเทศไทย แต่ประเทศเรากลบัไมม่จี าหน่ายต้องน าเขา้มา เรามแีนวทางทีจ่ะเพิ่มยอดขายของเราโดยการผลติรสชาตใิหม่ๆ 
หรอืไม ่

ค าตอบ : คงได้เห็นแน่นอน นวตักรรมที่จะเกิดขึ้นอยู่ ในแผนงานคิดว่าจะได้เห็นในปีนี้แน่นอน เราจะต้องสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการของผูบ้รโิภคที่มมีากขึน้ มทีางเลอืกมากขึ้น แต่สนิคา้ใหม่ไม่ใช่จะประสบ
ความส าเรจ็ไปทุกตวั มนัมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความส าเรจ็ เมื่อไม่ประสบความส าเรจ็แล้วสิ่งที่ เสียหายคอืการลงทุน 
และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้น การพิจารณาว่าจะเอาสนิคา้ตวัไหนมาขายจะต้องท าอย่างละเอยีดถี่ถว้นตัง้แต่การส ารวจตลาด 
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การสร้างนวัตกรรม หรือการน านวัตกรรมที่ส าเร็จมาแล้วจากที่อื่นมาขาย คาดว่าปีนี้จะได้เห็นแน่นอนแต่ขอปิดเป็น  
ความลบักอ่น 
 

นายประวทิย์ วโิรจน์วงษ์ชยั ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง :  สอบถาม 2 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร  รตัตกลุ กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอตอบทลีะขอ้ตามล าดบั ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1  :   ปี 2560 มีเงินลงทุน 100 กว่าล้าน ส่วนปี 2561 มีเงินลงทุน 200 กว่าล้าน ไม่ทราบว่าปี 2562 จะมีเงิน
ลงทุนอกีประมาณกีล่า้น และในอกี 3 ปีขา้งหน้า จะมกีารลงทุนอะไรอกีหรอืไม ่

ค าตอบ : ส าหรบัธุรกจิเครือ่งดื่มนัน้การลงทุนต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ เราจะต้องลงทุนในทุกดา้นทัง้เครื่องจกัร รถ คน 
ซึง่ตอ้งลงทุนไปก่อนล่วงหน้า ต้องคาดการณ์ว่าความต้องการสนิคา้ของเราจะมเีท่าใด ตอ้งมกีารเตรยีมการก่อนหน้านัน้ ไม่ใช่
ว่ามคีวามต้องการแล้วเราไม่สามารถสนองตอบความต้องการนัน้ได ้ดงันัน้จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและมีการลงทุน
ล่วงหน้า ในแต่ละปี หลกัๆ จะเป็นเรือ่งของยานพาหนะ เครือ่งจกัร สาธารณูปโภค เชน่ โกดงัสนิคา้ เรือ่งหลกัๆ เหล่านี้เป็นเรือ่ง
ทีต่อ้งลงทุนทุกปี ในปีนี้ไมม่กีารลงทุนทีใ่หญ่นอกจากการลงทุนประจ า จะยงัไมม่กีารลงทุนใหญ่จนกว่าจะปี 2564 เพราะก าลงั
การผลติยงัเพยีงพออยู่ทุกบรรจุภณัฑไ์มว่า่จะเป็นกระป๋อง, PET หรอืขวดแกว้  
ค าถามขอ้ที ่2  :   การลงทุนในเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 3 ไม่ทราบลงทุนไปกี่ล้าน และคิดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณเท่าไหรต่อปี 

ค าตอบ :  ในตอนนี้คงตอบไมไ่ดว้่าประหยดัไปไดเ้ท่าไหร่ แต่ถ้าท่านอยากทราบจะขอแจง้ให้ทราบภายหลงั กอ่นการ
ลงทุนนัน้เราทราบไดอ้ย่างชดัเจนแล้วว่าประหยัดกว่าการไปซื้อพรีฟอร์มจากผู้ผลิตรายอื่น นอกเหนือจากนัน้แล้ว  การมี
เครื่องจักรเป็นของตนเอง เราจะสามารถขายพรฟีอร์มให้กบับรษิัทอื่น หรือผูป้ระกอบการรายอื่นที่มีความจ าเป็นต้องน า  
พรีฟอร์มนัน้ไปเป่าเป็นขวดได้อีกดว้ย ดงันัน้เราประหยัดได้แน่นอน และยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่เราได้รบัจาก BOI 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งจกัรทัง้ 3 เครือ่ง 

 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณ 
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามารว่มประชุม ออกความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ และขอน้อมน า
ทุกท่านมีสิริและมงคลแก่ท่านและครอบครัวของท่าน คิดอะไรขอให้สมปรารถนา ทิพยมงคลขอให้ท่านมีความสุข  
ความเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป สขุทัง้กาย สบายทัง้ใจ สมปรารถนาและเจรญิยิง่ขึน้ 
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